

Số: 29/BC-BPC

Tủa Chùa, ngày 15 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015;

Thực hiện Thông báo số 166/TB-HĐND ngày 11/11/2021 của HĐND huyện về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Pháp chế HĐND huyện thẩm tra các Báo cáo của UBND huyện Tủa Chùa: Báo cáo số 422/BC-UBND ngày 28/11/2021 về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); Báo cáo số 447/BC-UBND ngày 07/12/2021 về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP); Báo cáo số 429/BC-UBND ngày 30/11/2021 về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật (PCTP); Báo cáo số 427/BC-UBND ngày 29/11/2021 về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Sau khi thẩm tra, Ban Pháp chế, HĐND huyện báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC THẨM TRA CÁC BÁO CÁO

1. Về công tác phòng, chống tham nhũng

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong công tác PCTN năm 2021. UBND huyện đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện các văn bản của các cấp, các ngành về công tác phòng, chống tham nhũng¹, để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân

¹ Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/11/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về

dân về phòng, chống tham nhũng, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của các tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, tích cực đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, nâng cao tính tích cực, chủ động của các cấp, các ngành, các đơn vị trong kiểm tra, giám sát phòng, chống tiêu cực, tham nhũng. Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành; UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng; thực hiện nghiêm quy định về công khai, minh bạch hoạt động PCTN bằng nhiều hình thức để góp phần vào việc phòng ngừa tham nhũng².

Báo cáo đã thể hiện kết quả thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng. Việc công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng; việc xây dựng quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; việc thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng³... Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng⁴.

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế nhận thấy việc triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng tại một số đơn vị còn chưa kịp thời; công tác tổ chức triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng ở một số xã, thị trấn chưa thường xuyên; công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý tham nhũng thông qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ chưa cao; việc ban hành văn bản chỉ đạo về PCTN của một số cơ quan, đơn vị về nội dung, giải pháp chưa rõ ràng, cụ thể gắn với yêu cầu nhiệm vụ của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện tại một số cơ quan, tổ chức, đơn vị có một số nội dung chưa đạt yêu cầu. Kết quả phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng thông qua hoạt động kiểm tra nội bộ tự phát hiện hành vi tham nhũng, giám sát và giải quyết tố cáo còn hạn chế. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng ở một số cơ quan, đơn vị chưa bảo đảm đúng tiến độ, nội dung còn sơ sài, hình thức.

2. Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban pháp chế cơ bản nhất trí với báo cáo của UBND huyện. Năm 2021, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Kế hoạch 04/KH-TU ngày 29/4/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng...

² Công khai trên trang thông tin điện tử, công bố trên hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, công bố tại cuộc họp, niêm yết tại trụ sở làm việc, thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có liên quan;

³ Năm 2021, UBND huyện đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 22 trường hợp, trong đó có 09 trường hợp là Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, 13 trường hợp là kế toán các đơn vị trực thuộc UBND huyện.

⁴ Đã triển khai thực hiện 01 cuộc thanh tra trách nhiệm việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, việc chấp hành pháp luật trong quản lý ngân sách tại UBND các xã: Mường Báng, Xá Nhè, Lao Xá Phình. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 107.472.000 đồng. Đến nay, các đơn vị có sai phạm đã thu hồi, nộp ngân sách số tiền 107.472.000 đồng, đạt 100% số kiến nghị phải xử lý.

Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến các lĩnh vực của nền kinh tế - xã hội, do vậy việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước để dành các nguồn lực thực hiện tốt mục tiêu vừa chủ động phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Trong năm qua, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực; nhận thức về tiết kiệm chống lãng phí của cán bộ, công chức, viên chức đã dần được nâng lên. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã thực hiện theo đúng nội dung của Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thực hiện tốt quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan, đơn vị; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cụ thể, rõ ràng, công khai các định mức, tiêu chuẩn chi tiêu trong cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách, thực hiện tốt công tác công khai tài chính. Năm 2021 đã thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo dự toán đầu năm (tại Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND huyện) với số tiền 6.667 triệu đồng⁵; Kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên còn lại những tháng cuối năm 2020 (tại Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND huyện Tòa Chùa) chuyển nguồn sang năm 2021: 1.136.790.000 đồng; Tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ đã giao tại Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn với tổng số tiền 921.000.000 đồng.

Việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí được các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về ”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuy nhiên, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế: Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao. Một số cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí chưa đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định; công tác phòng ngừa, tự kiểm tra, thanh tra trong việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí chưa được quan tâm thường xuyên, hoạt động chưa hiệu quả, xử lý còn thiếu kiên quyết.

3. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với báo cáo của UBND huyện về kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Năm 2021, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gắn liền với việc triển khai các biện pháp phòng ngừa không để các đối tượng lợi dụng tình hình gây phức tạp về an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn cơ bản được kiểm chế. Trên địa bàn huyện không để xảy ra các tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm núp bóng doanh nghiệp, đòi nợ thuê, tội phạm công nghệ cao... Tuy nhiên, tội phạm trộm cắp tài sản có xu hướng

⁵ Sự nghiệp giáo dục tiết kiệm: 4.440 triệu đồng, ngân sách xã tiết kiệm: 1.200 triệu đồng, các đơn vị sự nghiệp, quản lý hành chính, đảng đoàn thể: 1.027 triệu đồng.

tăng⁶, phương thức thủ đoạn chủ yếu lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của cá nhân, tổ chức trong quản lý tài sản để thực hiện hành vi phạm tội. Tội phạm ma túy vẫn tiếp tục phức tạp⁷; phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi. Tình hình vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ có chiều hướng gia tăng⁸, nhất là việc sử dụng rượu bia, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Các cấp, ngành với nòng cốt là lực lượng Công an, luôn chủ động trong triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, kết quả đã tạo nhiều bước chuyển biến tích cực, nhất là bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn; công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm được tăng cường, tiếp tục củng cố xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Các cơ quan chức năng đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại, môi trường... Kết quả đó đã góp phần quan trọng giữ ổn định về an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế nhận thấy: Tình hình An ninh trật tự trên địa bàn huyện được đảm bảo giữ vững và ổn định, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật cơ bản đạt được yêu cầu đề ra. Tuy nhiên công tác phòng ngừa chưa thực sự hiệu quả, công tác nắm tình hình và dự báo tình hình của một số cơ quan, đơn vị nhất là cơ sở còn hạn chế. Việc trao đổi thông tin, công tác phối hợp giữa các cấp, ngành chưa tốt nhất là trong điều tra mở rộng các vụ án, đặc biệt là án ma túy còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả chưa cao. Ý thức cảnh giác của một bộ phận người dân chưa cao thậm chí đã tiếp tay cho tội phạm. Chất lượng giải quyết một số tin báo tội phạm, điều tra giải quyết một số vụ án còn hạn chế. Viện kiểm sát nhân dân đã trả hồ sơ điều tra yêu cầu điều tra bổ sung 01 vụ; phát hiện và ban hành 03 kiến nghị vi phạm trong tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố.

4. Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ban Pháp chế nhất trí với báo cáo của UBND huyện về kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư ngày càng được quan tâm tích cực, thường xuyên và quyết liệt hơn, nhờ đó trong thời gian qua trên địa bàn huyện đã hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện luôn duy trì lịch tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và

⁶ Xây ra 29 vụ, 56 đối tượng (tăng 07 vụ so với năm 2020), trong đó, đã điều tra làm rõ và bắt khởi tố 10 vụ, 13 bị can về các tội trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, đánh bạc, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 100%; thu giữ 06 xe máy và một số tài sản khác tổng trị giá khoảng 22,871 triệu đồng; xử lý vi phạm hành chính về trật tự xã hội 19 vụ, 43 đối tượng về hành vi đánh nhau gây mất trật tự công cộng, đánh bạc, trộm cắp tài sản, thu nộp ngân sách nhà nước 58,5 triệu đồng.

⁷ Phát hiện, bắt 21 vụ, 27 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, vật chứng thu giữ gồm 44,8073g Heroine, 97 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 10,4964g (tăng 13 vụ so với năm 2020); trong đó, khởi tố 18 vụ, 23 bị can; xử lý vi phạm hành chính 03 vụ, 04 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu nộp ngân sách nhà nước 4,5 triệu đồng.

⁸ Bắt, khởi tố 02 vụ, 02 bị can về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ (tăng 02 vụ so với năm 2020).

đột xuất, các đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong việc giải quyết kiến nghị, phản ánh của người dân đúng theo quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; qua đó đã hạn chế được đơn thư vượt cấp, đông người, đơn thư phức tạp kéo dài, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện;

Trong năm 2021, UBND huyện đã mở một cuộc thanh tra trách nhiệm việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu, nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng, việc chấp hành pháp luật trong quản lý ngân sách. Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, ban ngành chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ động nắm tình hình tại cơ sở, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo⁹;

Nhìn chung, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của huyện trong năm 2021 đã có nhiều chuyển biến tích cực, lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm, nỗ lực trong việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, thường xuyên và quyết liệt hơn không né tránh trách nhiệm. Việc giải quyết đơn được xem xét giải quyết, xử lý kịp thời cơ bản là đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của Nhà nước, tổ chức và của công dân. Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo đã góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội địa phương.

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế nhận thấy: Công tác lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và kiến nghị của công dân ngày càng được quan tâm và quyết liệt hơn. Tuy vậy công tác tiếp công dân và kiến nghị vẫn còn thiếu sót nhất định, nhất là trong công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo. Một số đơn vị chưa quyết liệt trong việc giải quyết dứt điểm đơn kiến nghị phản ánh của công dân. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân tại một số đơn vị còn có những hạn chế: Chưa thông báo lịch tiếp công dân của người đứng đầu, chưa thực hiện đầy đủ việc ghi chép vào sổ sách việc tiếp công dân, chưa thực hiện chi trả chế độ cho cán bộ làm công tác tiếp công dân. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo về UBND huyện (qua Ban Tiếp công dân huyện, Thanh tra huyện) chưa thường xuyên, còn phải đề đôn đốc, nhắc nhở. Hình thức tổ chức phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật nói chung, pháp luật về khiếu nại, tố cáo nói riêng còn hạn chế, chủ yếu là tổ chức lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan, đơn vị và giao ban hàng tuần của UBND các xã, thị trấn (*chưa tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến thôn bản, TDP*). Một số đơn của công dân còn tình trạng gửi nhiều nơi, nhiều cấp, gửi không đúng nơi có thẩm quyền giải quyết.

II. KIẾN NGHỊ CỦA BAN PHÁP CHẾ

⁹ Cấp huyện đã tiếp 19 lượt với 34 công dân, tiếp nhận 45 đơn kiến nghị, phản ánh (trong đó: Có 38 đơn đủ điều kiện xử lý, 07 đơn không đủ điều kiện xử lý), 22 đơn thuộc thẩm quyền (đã giải quyết xong 19/22 đơn, 03 đơn còn lại đang trong thời hạn giải quyết). UBND các xã đã tiếp 97 lượt công dân, chủ yếu là đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, tranh chấp nguồn nước, hôn nhân và gia đình, kiến nghị về thực hiện chế độ chính sách.

Qua giám sát và thẩm tra các báo cáo của UBND huyện, Ban pháp chế đề nghị UBND huyện quan tâm một số vấn đề sau.

1. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng

Đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng; tăng cường chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đặc biệt ở những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội nhằm phát hiện những thiếu sót, sai phạm để kịp thời có biện pháp khắc phục;

Tăng cường thực hiện công khai minh bạch các nội dung phải công khai theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng.

2. Đối với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tiếp tục có giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí đặc biệt là trong việc quản lý ngân sách, tài sản Nhà nước và trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của Luật. Chỉ đạo khắc phục việc chậm lập và gửi hồ sơ quyết toán dự án, công trình. Thực hiện nghiêm các kiến nghị, kết luận của thanh tra đối với các nội dung xử lý về tài chính.

3. Đối với công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Huyện ủy, HĐND huyện về tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên tất cả các lĩnh vực. Chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ Quốc phòng.

Tăng cường công tác chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đặc biệt là chú trọng vào công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác cai nghiện cho những người nghiện ma túy... Nâng cao chất lượng xây dựng hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính, đưa người vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Tăng cường kiểm sát việc tuân theo pháp luật. Chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ vi phạm và tội phạm được phát hiện. Giao trách nhiệm cụ thể cho cấp ủy chính quyền cơ sở trong việc bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn. Chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động mở các đợt cao điểm liên tục tấn công trấn áp các loại tội phạm hình sự, ma túy. Phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển, khai thác trái phép lâm sản.

Tiếp tục chỉ đạo Công an huyện, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tổ tụng trong việc phát hiện xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật. Thực hiện nghiêm các kiến nghị vi phạm pháp luật của Viện kiểm sát đối với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ.

4. Đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, triển khai các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các chủ trương, chính sách mới được ban hành, thay thế, sửa đổi bổ sung đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện nhằm nâng cao nhận thức và chấp hành đúng quy định pháp luật của cơ quan, tổ chức, nhân dân, nhất là ở các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện, hạn chế tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất tại trụ sở Tiếp công dân của huyện, địa điểm tiếp công dân cấp xã và địa điểm tiếp công dân của các đơn vị để tiếp nhận đơn thư, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức tiếp công dân; từng bước bố trí sắp xếp cho cán bộ kiêm nhiệm công tác tiếp công dân tham gia học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tăng cường công tác gặp gỡ, đối thoại giữa chính quyền các cấp với các tổ chức, công dân, đồng thời chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở, kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn để có giải pháp xử lý kịp thời.

UBND huyện cần quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp, ngành bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Có giải pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài và công bố kết quả giải quyết công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Xử lý nghiêm đối với cơ quan, cá nhân thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về: Công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo; công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Ban Pháp chế kính trình HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thành viên Ban Pháp chế;
- Lãnh đạo VP HĐND&UBND;
- Phòng Tài chính-kế hoạch huyện;
- Thanh tra, Công an, VKS, TAND huyện;
- Lưu VT, BPC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thanh Phương

